

Số: 51/BC-MT

Hải Dương, ngày 03 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

**Tình hình tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri
và nhân dân tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI**

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp tình hình tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh 6 tháng cuối năm 2019 tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, cụ thể như sau:

I VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CHUNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Cử tri, nhân dân phấn khởi, tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh trong thời gian qua. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; đời sống các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng cao; việc chăm lo đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được chú trọng; chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt được những kết quả tích cực; an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố vững chắc đã và đang tạo tiền đề quan trọng cho việc phấn đấu hoàn thành tốt các chính trị năm 2019 của tỉnh.

Cử tri, nhân dân biểu thị sự đồng tình, ủng hộ các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dân kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đảng các cấp sẽ lựa chọn được những người có đủ phẩm chất, đạo đức và năng lực để tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước. Cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong thời gian qua, đã có nhiều cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nhân dân vui mừng, phấn khởi, ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động chỉnh trang đô thị, hoạt động chào mừng và tổ chức lễ công bố danh hiệu Thành

phố Hải Dương- Đô thị loại I. Một số tuyến đường của thành phố Hải Dương được cải tạo; nhiều đường hoa, chậu hoa, cánh đồng hoa được thành phố và các hộ dân chung sức trồng, chăm sóc làm cho diện mạo thành phố thay đổi, kang trang, sạch đẹp hơn.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ giáo viên vui mừng, phấn khởi, cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xem xét, bổ sung biên chế, đồng thời có kế hoạch xét tuyển, thi tuyển bổ sung đội ngũ giáo viên các cấp học, tạo tư tưởng phấn khởi cho đội ngũ giáo viên đã hợp đồng nhiều năm trong các trường học. Nhân dân mong muốn cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm đối với việc giảng dạy theo hướng yêu nghề, yêu trẻ, hạn chế tình trạng bạo lực học đường... như ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hầu hết cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm và đồng thuận với việc thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh và nhận thức rõ sự sáp nhập là phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển hiện nay của đất nước. Bên cạnh đó, còn một bộ phận nhỏ cán bộ và nhân dân còn nhiều tâm tư, chưa đồng tình cao với việc sáp nhập các đơn vị hành chính thôn, khu dân cư và cấp xã. Một số người cho rằng việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã làm cho đơn vị hành chính cấp xã rộng hơn khó quản lý, việc thực hiện các thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn, các vấn đề về văn hóa làng xã, việc thay đổi thông tin trong chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh.... gây phiền hà cho nhân dân; việc sắp xếp, bố trí cán bộ ở nơi thực hiện sắp xếp, sáp nhập gặp nhiều khó khăn v.v... Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước sớm có những giải pháp thực hiện, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ cho phù hợp; việc tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sáp nhập sau khi sắp xếp, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản khi đưa vào khai thác, sử dụng; có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ...

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực nông thôn đang có chiều hướng gia tăng, việc xử lý rác thải ở các khu dân cư, chợ, làng nghề, tình trạng xả nước thải, khói bụi... gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp gây bức xúc trong nhân dân. Nhân dân mong muốn có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời những vấn đề trên để bảo đảm môi trường, bảo đảm sức khỏe của nhân dân. Dư luận nhân dân bất bình trước việc đổ trộm dầu thải tại huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình, gây ô nhiễm nguồn nước sạch Sông Đà, khiến việc cung cấp nước không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng vạn hộ dân tại Hà Nội. Dư luận mong muốn các cơ quan chức năng sớm đưa đối tượng đổ trộm chất thải và hành vi thiếu trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà ra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Cử tri và nhân dân quan tâm, băn khoăn, lo lắng khi trong năm qua tình hình tai nạn giao thông còn xảy ra ở nhiều nơi trong tỉnh với nhiều loại phương tiện khác nhau, nhất là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến Quốc lộ 5 đoạn qua địa phận huyện Kim Thành, làm nhiều người chết và bị thương. Cử tri và nhân dân cho rằng nguyên nhân chính vẫn là do ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân còn yếu, vẫn còn hiện tượng lái xe sử dụng bia rượu, không sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, xe quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định khi tham gia giao thông; một số nơi, nhiều đoạn người dân tự phá dỡ dải phân cách giữa để băng qua đường, dân cư sống ven Quốc lộ đông đúc, tình trạng họp chợ 2 bên quốc lộ vẫn diễn ra.....Cử tri và nhân dân đề nghị tăng cường cảnh sát giao thông ở những điểm phức tạp về tình hình giao thông, xử lý thật nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm không có trường hợp ngoại lệ song song với việc tuyên truyền nhiều hơn để người dân hiểu rõ về Luật Giao thông.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, bất bình trước sự những hành động xâm phạm nghiêm trọng của Trung Quốc đối với vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam khi đưa tàu Hải Dương 8 vào khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam, đồng thời có những hành động, phát ngôn gây bất lợi cho tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Cử tri và nhân dân còn băn khoăn khi nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí mới được ngăn chặn ở mức độ nhất định; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương chưa triệt để gây bức xúc trong nhân dân; công tác quản lý người nước ngoài nhập cư, cư trú, làm việc ở Việt Nam và quản lý người Việt Nam đi làm việc, học tập, lao động ở nước ngoài chưa chặt chẽ để xảy ra nhiều vụ việc đau lòng (*vụ 39 người chết trong thùng container tại Anh trong đó có người Hải Dương*); tình trạng bạo hành phụ nữ, xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em vẫn xảy ra; tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", hoạt động cầm đồ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật... gây lo lắng, bất an trong quần chúng nhân dân; nhiều vụ việc lừa đảo thủ đoạn tinh vi với số lượng hàng ngàn tỷ đồng, hàng ngàn người là nạn nhân; tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, để chiếm đoạt tiền, tài sản, tội phạm về ma túy với số lượng rất lớn có chiều hướng gia tăng, đặc biệt có sự tham gia của người nước ngoài và có dấu hiệu cầu kết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia; Tác động tiêu cực của thông tin mạng ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân nhất là đối với tầng lớp thanh, thiếu niên; dịch tả lợn Châu Phi, sự thay đổi trái với quy luật của thời tiết gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; nông dân không còn thiết tha với ruộng đồng; tình trạng khai thác cát trái phép dẫn đến sạt lở bờ sông còn nghiêm trọng; đời sống người dân ở một số nơi còn nhiều khó khăn; sự phân hóa giàu - nghèo trong xã hội ngày càng gia tăng v...

II. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Qua nắm bắt tình hình tư tưởng, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp và chuyển đến kỳ họp một số vấn đề sau:

1. Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

- Cử tri các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tiếp tục quan tâm đến phát triển nông nghiệp, có giải pháp tích tụ ruộng đất, mở rộng diện tích canh tác quy mô lớn; sớm hỗ trợ thiết hại dịch tả lợn Châu Phi đợt 2; tăng cường quản lý thị trường kiểm tra, xử lý đối với người sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và nông dân; tiếp tục hỗ trợ, kiểm định chất lượng thuốc diệt chuột cho các địa phương; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, hỗ trợ kinh phí xây dựng NTM nâng cao.

- Cử tri xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng; xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ đề nghị tỉnh có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, tránh tình trạng người dân bỏ ruộng ngày một gia tăng. Cử tri xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang đề nghị điều chỉnh thủy lợi phí để địa phương điều hành dịch vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn.

- Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật gieo mạ khay cấy máy, hỗ trợ thiết hại cho các hộ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

- Cử tri thị xã Chí Linh phản ánh một số diện tích đất, rừng của người dân trong quy hoạch sân golf Ngôi Sao, Chí Linh chưa đền bù, đề nghị tỉnh thống nhất với Ban quản lý sân golf có phương án giải quyết để người dân sử dụng. Cử tri huyện Gia Lộc phản ánh việc thu giá điện sinh hoạt chưa hợp lý, đề nghị điều chỉnh giá điện.

- Cử tri thị xã Kinh Môn phản ánh công qua đê Cỏ Cò, phường Hiến Thành và 2 cống thuộc phường Long Xuyên xây dựng từ lâu, xuống cấp không đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà lưới phục vụ sản xuất công nghệ cao, hỗ trợ các cơ sở chế biến nông sản (*Hành, Múa*) và mở rộng thị trường tiêu thụ.

2. Về thực hiện các chế độ, chính sách xã hội

- Cử tri các huyện, thành phố tiếp tục đề nghị tỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể; quan tâm chế đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở, cán bộ ở thôn, khu dân cư; hỗ trợ tiền xây nhà cho người có công giai đoạn 2 tránh để người dân chờ đợi quá lâu gây bức xúc trong nhân dân; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong; giải quyết hồ sơ tồn đọng chế độ chính sách đối với người có công và nâng chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sỹ; đề nghị tỉnh cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với người thu gom rác thải ở thôn, khu dân cư.

- Cử tri phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương phản ánh và đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Nguyễn Nhân Sập, thôn Thanh Liễu, phường Tân Hưng là cán bộ tham gia du kích hy sinh chống Pháp.

- Cử tri xã Cổ Bì, huyện Bình Giang phản ánh xã có 12 trường hợp được tặng Huân, Huy chương chưa được hưởng chế độ chính sách theo quy định, đề nghị tỉnh quan tâm; đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho 31 trường hợp liệt sĩ ở địa phương đã có hồ sơ đã gửi cấp trên.

3. Về tài nguyên, môi trường

- Cử tri huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Cẩm Giàng đề nghị HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh tỷ lệ hưởng % đấu giá quyền sử dụng đất (QSDD) cho cơ sở để tăng nguồn thu phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Cử tri huyện Thanh Miện, Nam Sách đề nghị điều chỉnh giá đất dôi dư, xen kẽ tạo thuận lợi cho đại phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cử tri phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDD, đề nghị kiểm tra diện tích đất nông nghiệp bị thiếu hụt so với thời điểm được cấp giao đất đồng thời đình chính quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người dân.

- Cử tri thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành, Thanh Miện đề nghị tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh chính sách hỗ trợ, bồi thường đất nông nghiệp bị thu hồi để triển khai thực hiện dự án; cử tri phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương phản ánh việc đền bù giải phóng mặt bằng giữa các dự án trên địa bàn phường không đồng bộ, gây dư luận trong nhân dân, đề nghị tỉnh có giải pháp chỉ đạo.

- Tình trạng khai thác cát trái phép, không phép ở một số huyện (Tứ Kỳ, Nam Sách, Bình Giang, Kim Thành, thị xã Kinh Môn, thành phố Chí Linh...) vẫn tiếp tục diễn ra ngang nhiên, bất chấp pháp luật là nguyên nhân căn bản gây sạt lở nghiêm trọng dọc các bờ sông ở nhiều địa phương, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân địa phương, nhưng việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, tổ chức, cá nhân đã buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho vi phạm chưa thực sự quyết liệt và hiệu quả. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh các cơ quan chức năng, các địa phương quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, xử lý nghiêm các vi phạm;

- Cử tri phường Văn Đức, thành phố Chí Linh; xã An Sơn, huyện Nam Sách phản ánh và đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn. Cử tri xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang đề nghị tỉnh đánh giá tác động của việc khai thác nước ngầm gây lún sụt đất đai.

- Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị UBND tỉnh xem xét việc định giá nước sinh hoạt cho 3 xã Việt Hồng, Thanh An và Thanh Hồng; thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân. Cử tri huyện Nam Sách phản ánh tình trạng ao, hồ khu vực nông thôn bị lún

chiếm, san lấp gây gập úng, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân, đề nghị tỉnh chỉ đạo địa phương có giải pháp khắc phục.

- Cử tri huyện Gia Lộc phản ánh việc xử lý doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường chậm, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bị ô nhiễm đề nghị tỉnh có giải pháp khắc phục. Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh yêu cầu các nhà máy đóng tàu trên địa bàn Kinh Môn lắp đặt trạm quan trắc tự động và công khai kết quả cho người dân biết.

- Cử tri huyện Kim Thành đề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, địa bàn xã Kim Xuyên, xã Phúc Thành đổ rác thải ra cánh đồng địa phương. Cử tri thành phố Chí Linh đề nghị kiểm tra, xử lý việc xả thải của Nhà máy gạch khu công nghiệp Cộng Hòa; đề nghị di chuyển bãi rác tại khu Đồng Vọng, phường Cộng Hòa gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

- Nhân dân xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ lo lắng trước việc công ty SKyDragon Việt Nam thuộc địa bàn xã Minh Đức xây dựng đường ống xả nước thải công nghiệp sang khu vực kênh Trung thủy nông thuộc địa bàn của xã Quang Khải, nguy cơ sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của nhân dân, đến dẫn xuất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Quang Khải.

- Cử tri phản ánh vi phạm lòng kênh Kim Sơn, đoạn qua xã Tráng Liệt huyện Bình Giang ảnh hưởng đến việc dẫn nước phục vụ sản xuất, dân sinh, gây ô nhiễm nguồn nước và nguy cơ mất an toàn công trình thủy lợi.

- Cử tri thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn phản ánh việc di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong nội đô thị chưa được quan tâm

4. Về y tế, văn hóa, giáo dục

- Cử tri huyện Kim Thành đề nghị tỉnh có chính sách ưu tiên đối với người có công, tuổi cao được khám, chữa bệnh thông tuyến, đề nghị giảm thủ tục cho người có thẻ BHYT khám, chữa bệnh được thuận lợi. Cử tri huyện Thanh Hà phản ánh việc chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT còn khó khăn, đề nghị tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.

- Cử tri huyện Thanh Miện, Gia lộc, Cẩm Giàng phản ánh Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đình Đông, xã Thanh Tùng; Đình Thạch Lỗi, xã Thạch Lỗi; chùa Dâu, xã Nhật Tân xuống cấp, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí sửa chữa, trùng tu. Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa đã được xây dựng trên 15 năm. Cử tri huyện Tứ Kỳ đề nghị ngành giáo dục có giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng ngày một nhiều học sinh vi phạm đạo đức, mắc tệ nạn xã hội.

- Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt chính sách về kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi (NCT). Thực tiễn hiện nay, hoạt động khám bệnh cho NCT mới chỉ thực hiện ở hình thức vận động các nhà hảo tâm phối hợp với các

cơ sở khám, chữa bệnh để khám cho một nhóm đối tượng với tỷ lệ rất thấp; việc bố trí ngân sách địa phương hàng năm cho tuyến y tế cơ sở mới chỉ thực hiện được việc truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong đó có NCT, nhưng hiệu quả còn rất hạn chế.

5. Về giao thông, xây dựng

- Cử tri huyện Thanh Miện phản ánh ngã ba đường vào nhà tưởng niệm Bác Nguyễn Lương Bằng xã Thanh Tùng thường xảy ra một số vụ tai nạn giao thông, đề nghị tỉnh chỉ đạo cho lắp đèn tín hiệu cảnh báo huy hiêm giao thông. Cử tri huyện Bình Giang đề nghị kẻ vạch giảm tốc độ tại 2 cầu chui qua đường cao tốc thuộc địa phận xã Cổ Bi nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đề nghị xây cầu Ô Xuyên nối xã Cổ Bi với xã Yết Kiêu, Gia Lộc nhằm tăng cường kết nối giao thương giữa các địa phương.

- Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị tỉnh có cơ chế đơn giản hóa các thủ tục và tăng thẩm quyền cho UBND thị xã được phê duyệt các quy hoạch xây dựng dự án theo Luật quy hoạch 2017, Luật xây dựng 2014 để tạo môi trường thu hút đầu tư tạo nguồn lực cho các địa phương đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị. Đề nghị Điện lực tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công trạm hạ thế thuộc khu dân cư Lưu Hạ, phường An Lưu nhằm tạo thuận lợi cho người dân sản xuất; đề nghị đẩy nhanh tiến độ cầu Dinh và đường dẫn để thuận lợi gia giao thông trên tuyến đường này; đề nghị tỉnh hỗ trợ địa phương nguồn lực cải tạo, nâng cấp mặt đường tỉnh 389 đoạn qua các xã Thăng Long, Quang Trung, Phúc Thành, Lê Ninh, Bạch Đằng và Thất Hùng.

- Cử tri huyện Ninh Giang đề nghị tăng kinh phí hỗ trợ đối với các địa phương sáp nhập đơn vị hành chính. Cử tri huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang phản ánh việc làm nhà trên đất chuyển đổi không quá 20m² theo quy định của UBND tỉnh hiện nay không còn phù hợp, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh sát với nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

- Cử tri huyện Kim Thành, Thanh Hà đề nghị tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng đường gom đường sắt. Cử tri huyện Thanh Hà phản ánh, đề nghị tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe quá tải chạy qua địa bàn huyện; xử lý, thu hồi xe công nông tự chế.

- Cử tri phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh thống nhất với Ban quản lý dự án khu đô thị Tân Phú Hưng phương án việc di dời các phần mộ tại nghĩa trang thôn Khuê Chiền, đề nghị việc thi công các hạng mục dự án không làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Cử tri huyện Ninh Giang phản ánh tuyến đường đê xã Hưng Long, Hưng Thái, Văn Giang xuống cấp, đề nghị tỉnh hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa.

6. Về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

- Cử tri huyện Nam Sách, thành phố Hải Dương đề nghị tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo

nhất là vụ việc phức tạp, kéo dài của công dân nhằm củng cố niềm tin trong nhân dân.

- Cử tri huyện Thanh Hà đề nghị tăng cường tuyên truyền thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự, xử lý nghiêm đối với những trường hợp công dân trốn tránh khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tăng chế tài xử lý vi phạm. Cử tri thị xã Kinh Môn đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hoạt động tín dụng đen nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Theo phản ánh của Liên đoàn lao động tỉnh, 6 tháng cuối năm 2019 toàn tỉnh đã xảy ra 06 vụ ngừng việc tập thể với sự tham gia của gần 9.000 công nhân lao động (CNLD). Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp thanh toán tiền lương, tiền phép năm chậm, chất lượng bữa ăn ca không đảm bảo, doanh nghiệp tổ chức làm thêm giờ nhiều và một số vấn đề liên quan đến lợi ích của người lao động; ngoài ra còn xảy ra 01 cụ ngộ độc thực phẩm khiến 86 CNLD phải nhập viện để điều trị. Đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ngoài các ý kiến kiến nghị trên, còn một số ý kiến khác tại các điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh đã được các cơ quan có thẩm quyền và các đại biểu tiếp thu, giải trình trực tiếp tại buổi tiếp xúc và một số nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, nên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh không tổng hợp tại báo cáo này.

Trên đây là tổng hợp tình hình tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị nêu trên theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ nắm được; đề nghị HĐND tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy vai trò của mình tăng cường giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Nơi nhận:

- Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Văn phòng Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Lưu: BTC-TG, VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Xiển